



ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง  
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ  
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.  
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗  
ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด นั้น

จังหวัดกาญจนบุรีได้คัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน ๒ ราย ดังนี้

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๑.	น.ส.ปิ่นชารีย์ เพ็ชรชาลี	แพทย์แผนไทยชำนาญการ	สสจ.กาญจนบุรี รพ.เจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
๒.	น.ส.พิมพ์พิศา ไชคประกอบกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)		จ.กาญจนบุรี สสอ.พนมทวน รพ.สต.บ้านทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ กลุ่มงานส่งเสริมป้องกัน ควบคุมโรค

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ  
ประเมินผลงานกำหนด และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗  
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
ไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซีตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วง  
ผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมยศ ศิลปีโยตม.)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

บัญชีรายชื่อและเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดกาญจนบุรี  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลื่อนไหล) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวบัวชนกรีย์ เพ็ชรชาติ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลเจ้าคุณเพ็ญ พนมทวน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ๓๗๔๙๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลเจ้าคุณเพ็ญ พนมทวน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทยชำนาญการ ๓๗๔๙๔	๓๗๔๙๔	เลื่อนระดับ	
๒	นางสาวพิมพ์พิศา โชคประกอบกิจ	จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมทวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ๑๔๗๖๕๖	จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมทวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ๑๔๗๖๕๖	๑๐๐%	เลื่อนระดับ	
	ชื่อผลงานส่งประเมิน "การพยาบาลเยี่ยมบ้านผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ (Hypertension Urgency) : กรณีศึกษา" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "แนวทางการให้ความรู้สัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง"					๑๐๐% 